



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๙๗๘

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

ดิฉัน

(นางสิริกาญจน์ สุวณิษฐ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทม. เชิญข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๗๑ ปีที่ ๓๐

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

กทม. ชี้แจง

- ❖ กทม.เร่งสอบสวนโรค - คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงป้องกันการแพร่เชื้อในชุมชนเขตสายไหม
- ❖ รร.สังกัด กทม.เคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ เตรียมแผนจัดการเรียนรู้อบรมรับเปิดเทอม

❖ กทม.เร่งสอบสวนโรค - คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงป้องกันการแพร่เชื้อในชุมชนเขตสายไหม

นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. กล่าวกรณีมีการส่งต่อข้อความพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในหมู่บ้านเขตสายไหมที่ยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลจำนวนหนึ่งว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ รวมถึงผู้มีความเสี่ยงสูงในหมู่บ้านเขตสายไหม ประกอบด้วย (๑) หมู่บ้านสายไหม ริมชล ซอยสายไหม ๘๕ จำนวน ๗ ราย (๒) หมู่บ้านลีลาวดี ถ.วัดเกาะ ไม่พบผู้ติดเชื้อ กักกันผู้มีความเสี่ยงสูง ๑ ราย (๓) หมู่บ้านรุ่งเรืองเฮ้าส์ แยก ๑๐ ซ.พหลโยธิน ๕๔ พบผู้ป่วย ๓ ราย รอเข้ารับการรักษา ๑ ราย (๔) หมู่บ้านอัมรินทร์ ๓ ผัง ๔ พบผู้ป่วย ๑ ราย กักกันผู้มีความเสี่ยงสูง ๒๑ ราย (๕) ห้องเช่า ถ.วิษณุพร ซ.๓ พบผู้ป่วย ๓ ราย รอเข้ารับการรักษา ๑ ราย (๖) หมู่บ้านสรณาสิริ ถ.สายไหม พบผู้ป่วย ๑ ราย (๗) หมู่บ้านเอื้ออาทร ถ.สายไหม ซ.สายไหม ๓๓/๑ พบผู้ป่วย ๑ ราย และ (๘) หมู่บ้านมนชญา ถ.สายไหม ซ.สายไหม ๔๙ พบผู้ป่วย ๒ ราย รอเข้ารับการรักษา ๑ ราย อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่ สำนักงานเขตสายไหมได้ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๑ เข้าดำเนินการสอบสวนโรคและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ขณะเดียวกันได้ออกคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อกักกันกลุ่มเสี่ยงสูง เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ตลอดจนจะติดตามผู้กักกันเป็นระยะ ๆ เพื่อสังเกตอาการ หากพบมีอาการเข้าหลักเกณฑ์ของผู้ติดเชื้อ จะส่งต่อเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาทางสาธารณสุขต่อไป

ผู้อำนวยการเขตสายไหม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ยังได้จัดเตรียมรถรับ-ส่ง พร้อมรถสำรองฉุกเฉินกรณีโรงพยาบาลไม่เพียงพอและจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวก ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการแยกกักตัวเองที่บ้านของผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในระหว่างที่รอการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยให้ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ แยกห้องนอน แยกของใช้ส่วนตัว รวมทั้งแยกทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวให้เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑-๒ เมตร แยกรับประทานอาหาร แยกห้องน้ำ แยกขยะติดเชื้อ (ถุงสีแดง) มัดปากถุงให้แน่นก่อนนำไปทิ้ง รวมทั้งได้มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เข้าจัดเก็บขยะติดเชื้อของบ้านที่กักกัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอีกด้วย

นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในหมู่บ้านเขตสายไหมบางส่วนได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ได้จัดเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ในพื้นที่เขตสายไหม ลงพื้นที่สอบสวนโรคและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงไปตรวจคัดกรองการติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ชุมชน

* * * * *

❖ รร.สังกัด กทม. ...

❖ **ร.ร.สังกัด กทม.เคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ เตรียมแผนจัดการเรียนรู้รองรับเปิดเทอม**

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวถึงการเตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอนรองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) กำหนดว่า สำนักการศึกษาได้เตรียมความพร้อมทั้งกระบวนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัวของเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยดำเนินการทุกขั้นตอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ไม่ให้มีการรวมกลุ่มของนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัด กทม. กรณีมีความจำเป็นต้องดำเนินการที่โรงเรียน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา นอกจากนี้ โรงเรียนสังกัด กทม. ต้องเคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) ได้แก่ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Distancing) สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า (Mask wearing) จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างทั่วถึง (Hand washing) จัดให้มีเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าออก (Temperature Check) ตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ (Testing) รวมทั้งติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” (Application) ทุกครั้งเมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ยังมีแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนในวิถีใหม่ (New Normal) ใน ๔ รูปแบบ คือ On Air, On Line, On Hand และ On Site โดยโรงเรียนในสังกัด กทม. ส่วนใหญ่เลือกใช้การจัดการเรียนรู้แบบ On Hand ซึ่งทุกห้องเรียนจะมีไลน์กลุ่ม เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงใช้เป็นช่องทางกรมอบหมายงาน หรือส่งการบ้านได้อีกทางหนึ่ง และเมื่อเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนจะจัดชั้นเรียนให้มีระยะห่าง เพื่อลดความแออัด ทั้งนี้ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา กทม. มีผลสัมฤทธิ์ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. หลังปรับรูปแบบการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยคะแนนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้านการอ่านออกเสียงและด้านการอ่านรู้เรื่อง ได้คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ ๗๖.๕๖ ขณะเดียวกันได้จัดคุณครูประจำชั้น/ประจำวิชาให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือจนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร